

แอ็กซิสยกระดับบุคลากรด้านระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video ในเมืองไทยผ่านทาง โครงการใบรับรอง Axis Certification Program

พัฒนาทักษะด้านระบบรักษาความปลอดภัยให้คนไทย เตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



แอ็กซิส คอมมูนิเคชันส์ ผู้นำระดับโลกในตลาด Network video เปิดตัวโครงการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับการรับรอง Axis Certification Program เพื่อเสริมสร้างทักษะและยืนยันความสามารถของบุคลากรและองค์กรต่างๆ สำหรับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video แอ็กซิสแนะนำโครงการฝึกอบรมดังกล่าวในประเทศไทยผ่านศูนย์ทดสอบใบรับรองภายใต้การบริหารจัดการของโปรเมตริก (Prometric) ผู้ให้บริการทดสอบและประเมินผลระดับโลก

“จากความนิยมและต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video กระตุ้นให้บุคลากรด้านระบบรักษาความปลอดภัยสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video แอ็กซิสเป็นผู้นำระดับโลกในด้านระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video และได้ดำเนินธุรกิจในเมืองไทยมาอย่างยาวนาน เรามองเห็นความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับบุคลากรด้านระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม รวมทั้งขยายโอกาสทางด้านอาชีพในสาขานี้ให้แก่คนไทยอีกด้วย เราจึงได้ร่วมมือกับโปรเมตริกเพื่อนำเสนอโครงการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับการรับรองที่จะช่วยสร้างมาตรฐานสูงสุดและส่งมอบความรู้ สำหรับตลาดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง” มร. นาฟิส จัสมานี ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคอาเซียนของบริษัท แอ็กซิส คอมมูนิเคชันส์ จำกัดกล่าว

เพื่อให้ได้รับการรับรอง บุคคลจะต้องผ่านการทดสอบขั้นสูงเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video รวมไปถึงโซลูชัน ผลิตภัณฑ์ และเทคนิคที่เหมาะสม โครงการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับการรับรองนี้เหมาะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการรับรองและยืนยันความรู้และทักษะในเชิงปฏิบัติสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video

โครงการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับการรับรองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมบุคลากรและบริษัทต่างๆ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากแอ็กซิส (Axis Certified Professional) โดยเป็นการรับรองในระดับโลก ซึ่งจะช่วย

เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบุคลากรและบริษัทได้อย่างเหมาะสม การรับรองของแอ็กซิสนับเป็นปัจจัยที่จะสร้างความแตกต่างในกรณีที่ถูกคัดเลือกผู้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video

“โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอ็กซิสในการจัดฝึกอบรมและยกระดับมาตรฐาน ทั้งยังตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของเราในตลาด Network video ทั่วโลก เราเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงพยายามพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video ให้แก่คนไทย” มร. นาฟิส กล่าวเพิ่มเติม

Axis Communications Academy นำเสนอการฝึกอบรมที่หลากหลาย ทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียนและการฝึกอบรมผ่านเว็บ พร้อมด้วยบทเรียนและคู่มือสำหรับการเตรียมสอบ โครงการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับการรับรองนี้เปิดให้บริการแล้วทั่วเอเชีย ค่าบริการเริ่มต้นที่ 150 ดอลลาร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการใบรับรองได้ที่ www.axis.com/certification

เกี่ยวกับแอ็กซิส คอมมูนิเคชั่น

แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่น เป็นบริษัทผู้นำสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video ระดับโลก แอ็กซิสคือผู้นำเข้าสู่โลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยผลักดันการพัฒนาระบบวิดีโอวงจรปิดแบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของแอ็กซิสมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยและการตรวจการณ์ระยะไกลบนนวัตกรรมใหม่ด้วยพื้นฐานเทคโนโลยีแบบเปิดกว้าง

แอ็กซิสมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน ใน 40 สาขาทั่วโลก และประสานงานร่วมกับกับคู่ค้าใน 172 ประเทศ แอ็กซิสเป็นบริษัทสัญชาติสวีเดน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ OMX ในสต็อกโฮล์ม โดยใช้ตัวย่อ AXIS ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอ็กซิส เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.axis.com